



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. ๖๖๖-๖๖๖ โทรสาร ๖๖๖-๖๖๖

ฉบับที่ 107/2543

6 ธันวาคม 2543

การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่ม Manila Framework วันที่ 3-4 ธันวาคม 2543 กรุงเทพฯ

กระทรวงการคลังแถลงข่าวว่า เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2543 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม Manila Framework ได้เป็นประธานของการประชุมกลุ่ม Manila Framework ที่โรงแรมแชนกรีลา กรุงเทพฯ

กลุ่ม Manila Framework ได้ประชุมกันครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างกรอบแห่งการร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเพื่อผลักดันเสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาค ในการประชุมของกลุ่ม ครั้งที่ 7 นี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก 14 เศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา จีน ส่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และสหรัฐอเมริกา และมีสถาบันการเงินระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย 4 แห่ง คือ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ Bank for International Settlements

หัวหน้าคณะผู้แทนจากเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการคลัง และธนาคารกลาง โดยในกรณีของสหรัฐอเมริกามีรัฐมนตรีช่วยด้านกิจการต่างประเทศของกระทรวงการคลัง Mr. Edwin Truman และ ญี่ปุ่นมีรัฐมนตรีช่วยด้านกิจการระหว่างประเทศ Mr. Haruhiko Kuroda และมีปลัดกระทรวง รองผู้ว่าการธนาคารกลาง และอธิบดีในหน่วยงานของหลายประเทศได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

ที่ประชุมได้หารือถึงภาวะทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2543 และมีความเห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบันขยายได้ในอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าในขณะนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในจุดสำคัญ ๆ จะชะลอลงมาบ้าง โดยความไม่แน่นอนสำหรับอนาคตอันใกล้ จะมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิราคาน้ำมันที่แพงขึ้น การชะลอตัวของการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไป และความผันผวนในตลาดทุนที่มีมากขึ้น สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปยังมีความหนักแน่น ที่ประชุมเห็นว่าการขยายตัวในเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ช่วยลดความยากจนในประเทศต่าง ๆ ลงไปบ้าง แต่ในขณะนี้มีความกังวลบ่งบอกว่าความมั่นใจของผู้บริโภค และกำลังของอุปสงค์ในแต่ละเศรษฐกิจได้ ลดลงไป ประกอบกับอุปสงค์ที่มาจากนอกเศรษฐกิจก็ได้อ่อนตัวลง เว้นใจสำหรับการใช้เงินทุนจาก

ต่างประเทศมีความโน้มเอียงไปทางเข้มงวดมากขึ้นในหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา อันเป็นการสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจภายในของประเทศ การเปลี่ยนแปลงในคลาตราสารหนี้ของธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วและปัญหาเสถียรภาพของเศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่อยู่นอกภูมิภาค ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจคาดว่าจะมีอัตราลดลงแต่แนวโน้มต่อไปยังสดใสอยู่

ที่ประชุมยังได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างในภาคการเงินและภาคธุรกิจเพื่อให้เศรษฐกิจแต่ละเศรษฐกิจเข้มแข็งและมีขีดความสามารถเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ระมัดระวังยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกประเทศในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ที่ประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าในการปฏิรูปในระบบการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านนี้ของกลุ่ม G-20 การทบทวนบทบาทการให้ความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การดำเนินการด้านสร้างความโปร่งใสสำหรับระบบ และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงิน ที่ประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าและการพัฒนาระบบมาตรฐานสากลและสนับสนุนให้มีการนำระบบที่มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ไปปฏิบัติ โดยคำนึงถึงว่าประเทศต่าง ๆ มีระดับของการพัฒนาที่ต่างกันและมีความจำเป็นในการเข้าตลาดทุนระหว่างประเทศในภาวะที่ไม่เหมือนกัน การมีระดับมาตรฐานจะช่วยให้เกิดธรรมาภิบาลและนำเศรษฐกิจแต่ละเศรษฐกิจไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ที่ประชุมเห็นว่ามีควมสนใจในการเข้าร่วมในมาตรฐาน Financial Sector Assessment Program (FSAP) และ Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) มากขึ้น

ที่ประชุมได้ทบทวนปัญหาเรื่องความพอเพียงของทุนสำรองระหว่างประเทศในแง่ของการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและในแง่ของการป้องกันวิกฤต แม้ว่าวิธีการวัดความพอเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งยังไม่ครอบคลุมและพอเพียง แต่ที่ประชุมเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามความพอเพียงของทุนสำรองระหว่างประเทศในความสัมพันธ์กับตัวแปรที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ หนี้ระยะสั้น แต่เกณฑ์ของความพอเพียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มแข็งของระบบการเงิน กรอบการกำกับระบบการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยอื่น ๆ ดังนั้นการวัดความพอเพียงฯ จึงขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์

ผู้แทนจากกลุ่ม ASEAN และจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาของ Swap Arrangements ภายใต้ความตกลงความริเริ่มที่เชียงใหม่โดยผู้แทนฯ เห็นว่าการเริ่มต้นดำเนินการของข้อตกลงทางการเงินในภูมิภาคจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่โครงการที่กองทุนการเงินเห็นชอบ

ด้วย และที่ประชุมได้เห็นว่าการร่วมมือในภูมิภาคดังกล่าวถือเป็นกลไกที่เป็นส่วนเสริมของกิจกรรมของ IMF

ที่ประชุมยังเห็นสมควรให้มีการทบทวนบทบาทของความร่วมมือทางการเงินซึ่งเคยกล่าวถึงในการประชุมกลุ่ม Manila Framework ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2540 ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียจะประสานการเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการหารือในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นถึงความสำคัญของความคืบหน้าของการปฏิรูปทางการเงินและภาคธุรกิจ และรับทราบความก้าวหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการเงินในบางประเทศ อย่างไรก็ตามการปฏิรูปยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และความโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน นอกจากนี้การดำเนินการเพิ่มทุนของระบบธนาคารให้เสร็จสิ้นแล้ว การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการกำกับและตรวจสอบระบบธนาคารยังคงเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

ในโอกาสนี้ นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐมนตรีช่วยด้านกิจการระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Mr. Haruhiko Kuroda) และรัฐมนตรีช่วยด้านกิจการต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (Mr. Edwin Truman) รวมทั้งได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุมครั้งต่อไปมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2544 โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ